

VỎ QUÝT DÀY ẤT CÓ MÓNG TAY NHỌN

Trong suốt ba tuần lễ vừa qua, sau ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 5/11/2024, có thể nói hầu hết dư luận không chỉ riêng dư luận của quần chúng Hoa Kỳ mà quan trọng hơn là sự quan tâm của hầu hết các nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới đều chú ý mũi vào việc Ông Tân Tổng thống Donald Trump đang chọn lựa và bổ nhiệm các chức vụ then chốt trong nội các chính phủ sắp tới của mình.

Ồi chu choa... các bình lột da gốc mít nhà ta, tả lẫn hữu có, hàn lâm học đại có, bình dân giáo dục có... tha hồ múa gậy vườn hoang để “câu quiu”, vẽ rồng vẽ rắn, thêm tay thêm chân cho các nhân vật được Ông Trump đã chọn hay sắp sửa chọn vào các vị trí cấp hàng bộ trưởng.

Ví dụ như có ông bình lột da nào đó từ bên trời Âu (Berlin), thuộc đám vẹt ty nạn đám cả gan tố cáo Trump bổ nhiệm nội các “Hồng Hôn Chuyên”, đám lâu la theo đóm ăn tàn hùa nhau tố cáo nào là Ông Matt Gaetz (Bộ Trưởng Tư Pháp) bị tố là MAGA cực đoan, không đủ khả năng cho dù ông là luật sư tốt nghiệp Đại Học William & Mary Law School của Virginia, là đại học luật lâu năm nhất Mỹ. Ông Pete Hegseth (Bộ Trưởng Quốc Phòng) cũng bị tố là không đủ khả năng, cho dù ông tốt nghiệp hai đại học lớn là Princeton và Harvard, đã từng tham chiến tại Iraq, tới cấp bậc thiếu tá. Washington Post chưa chi đã miệt thị: Trump bổ nhiệm Hegseth nguyên là một nhà báo Fox là bộ trưởng Quốc Phòng vì cảm tình riêng. Tố cáo Trump vì phe đảng đã bổ nhiệm “Một thằng Đại úy lên lãnh đạo Bộ Quốc Phòng!? Không biết tương lai mấy ông tướng ba bốn sao của Mỹ có tuân lệnh ông Đại úy này hay không, vì Đại úy biết gì mà chỉ huy Trung, Đại tướng của siêu cường quốc Hoa Kỳ... ???”

Đọc xong những lời bình loạn trên đây, Xạo tôi chỉ mỉm cười tội nghiệp cho cái dốt tận cùng bằng số của loại hạng người này. Không biết có đúng không, nhưng xạo tôi hình dung thấy rằng, mấy ông bà gốc mít thuộc dạng này chỉ nằm nhà, mở mấy cái đài của Việt cộng trên FaceBook, Youtube, nghe vội nghe vã rồi cầm bút bình loạn, cho nên cái đuôi bài này đập cái đầu bài kia, cũng cùng một vấn đề nhưng ngày hôm trước viết gà, ngày hôm sau viết vịt, loạn xà ngầu. Ngày hôm trước viết hung hăng Ông Trump lên làm tổng thống thì Tàu chết ngắt liền. Ngày hôm sau khi hay tin Ông Joe Biden bật đèn xanh cho phép Ukraine bắn hỏa tiễn ATACMS vào lãnh thổ Nga thì các cụ lại la toáng lên rằng “thôi chết, không khéo thì Trump lãnh đủ vì Putin sẽ trả đũa bằng bom nguyên tử...” Lập luận một chiều theo truyền thông hàng ngày thì chỉ có nước loạn tâm loạn trí. Thậm chí cho tới ngày giờ này mà còn nhiều cụ ông cụ bà cứ lợm khộm đi moi móc tìm tòi thói hư tật xấu của Cụ Bảy Đòn để phê bình chỉ trích mạ ly phỉ báng, hoặc là ngược lại với Ông Kim Mao Sư Vương tóc vàng... thì “thầy chạy hết thuốc chữa”!

Trong khi đó thì dư luận có vẻ tích cực hơn thì cho rằng “Bộ Trưởng Ngoại Giao Marco Rubio, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard”, tất cả bốn (4) vị bộ trưởng then chốt này đều nổi tiếng điều hâu chống Trung cộng mạnh, khiến Bắc Bình không vui. Đây là khối ngoại giao–an ninh quốc gia ít thân thiện với TC nhất trong lịch sử ngoại giao Mỹ. Điều khá rõ ngay từ bây giờ, là trong thế Tam Quốc tân thời, Tổng thống Trump sẽ nhân nhượng với Nga để đánh Tàu cộng, được coi như mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ cũng như cho thế giới.

Hiển nhiên, TT Trump trong nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục sách lược cô lập chính trị và kinh doanh Tàu cộng. Như vậy, TT Trump sẽ móc nối lại những thương thuyết với Bắc Hàn, siết chặt quan hệ Mỹ với Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ, và các quốc gia vùng Biển Đông hơn. Riêng về Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth thì mấy ông bà lột da gốc mít này cho rằng Pete Hegseth nổi tiếng chống “thức tỉnh”, chống DEI trong quân đội. Có tin Pete Hegseth và Trump đang lên danh sách các tướng “thức tỉnh chủ hòa hay chủ bại” sẽ bị giải nhiệm, có thể có tướng tổng tham mưu trưởng CQ Brown. Đây chính là sách lược “Làm Cho Quân Lực Mỹ Mạnh Lại”.

Như những bài xạo sự trước đây, xạo tôi đã “nhân mạnh nhiều lần” vai trò của Mỹ trong tình thế hỗn loạn của thế giới ngày nay, chiến tranh Ukraine–Nga, chiến tranh Trung đông, sự gây hấn của Tàu cộng với các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Trục Ma Quỷ Nga–Tàu–Iran–Bắc Triều Tiên bắt đầu lộ diện công khai thách thức trật tự thế giới gây xáo trộn và hỗn loạn ở nhiều nơi cùng một thời gian.

Và ngày 1/10/2024, xạo tôi có viết nguyên văn như sau: “Trump hay Kamala ai có bản lĩnh hơn ai đề giải quyết hai ván bài còn đang nghiêng ngã này?” Trump hay Kamala? Câu hỏi dành cho mọi người tự đem lên bàn cân để cân đo đong đếm và tự phán đoán lấy. Xạo tôi miễn bàn... Tuy nhiên, bất kể ai là người chiến thắng, Bắc Kinh vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington. Và trong cuộc đọ sức “dài hơi này, Đông Nam Á sẽ giữ một vai trò quan trọng...”

Nay thì kết quả đã ngã ngũ một cách quá rõ ràng và minh bạch rồi.

Donald Trump là người đứng đầu sóng ngọn gió lèo lái con thuyền quốc gia Hoa Kỳ, có qua được cơn bão táp này để hiện thực ước mơ của cựu Tổng thống Ronald Reagan “Hoa Kỳ Chúng Ta Phải Thực Hiện Cho Bằng Được Một Trật Tự Mới Của Thế Giới” hay không cũng phải chờ thời gian trả lời.

Giới truyền thông gọi Donald Trump là “Trifecta”, là một vị tổng thống nắm cả ba ngành Tam Lập của nước Mỹ, nhưng liệu Trump có thực hiện được những gì mà cựu Tổng thống Ronald Reagan ấp ủ hơn 30 năm qua hay không!? Một Trật Tự Mới Thế Giới.

Tình hình hỗn loạn của thế giới hôm nay là gì? Mục tiêu chính trị của ông Trump là gì? Ông Trump sẽ được ghi nhận với vị trí lịch sử như thế nào? Hiểu rõ những câu trả lời cho

những vấn đề này, qua đó có thể dự đoán được phương cách ông Trump sẽ có thể làm để buộc chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraina mà vẫn đồng thời “dần mặt” được Trung cộng, ít ra cũng ngăn chặn được sự hồng hách trịch thượng của Bắc Kinh trong lãnh vực ngoại giao toàn cầu. Tham vọng hay ảo vọng làm nhân vật số một toàn cầu năm 2035 nay như tiêu tán thòn. Hoàng Đế Tập Cận Bình vạn té... vạn té... vạn vạn... TẾ... Vấn đề Trung Đông, Mỹ và Israel đang nắm đằng cán, “khủng bố hồi giáo” chỉ biết trốn chui trốn nhủi cầm cự cho đậm nét chiến tranh Trung Đông để Mỹ có cái cớ là “bảo vệ thế giới tự do”... rồi sản xuất hàng loạt F16, F35, hệ thống Patriot, hệ thống ATACMS... hốt bạc tỷ. Giữ cho các tổ chức khủng bố này vẫn sống thoi thóp có lợi hơn là triệt tiêu nó. Trong chính trị không có nhân nghĩa, chỉ có quyền lực là trên hết. Có quyền lực là có tiền. Có tiền mua tiên cũng được.

Vấn Đề Ukraine

Đối với Ông Trump, một câu hỏi bí ẩn cho ông là “làm thế nào chấm dứt cuộc chiến Ukraine–Nga trong một thời gian ngắn...”? Vì những tuyên bố rất tự tin của ông, cả thế giới đang chờ đợi một cách đầy hoài nghi. Chắc chắn nếu ông Trump làm được, ông sẽ đi vào lịch sử và nhận được sự thán phục của cả những người hoài nghi nhất. Có rất nhiều người cho rằng đó là điều không thể, nhưng chuyên gia các vấn đề thời sự đã phân tích và chỉ ra cách ông Trump có thể làm để đi vào lịch sử.

Ngày 6/11/2024, sau khi biết chắc Trump đắc cử, Zelensky gọi điện thoại cho Trump để gọi là chúc mừng Trump, nhưng thực chất là không phải như vậy, sau vài câu chào hỏi xã giao, Trump giao điện thoại lại cho Elon Musk, không biết Musk có mặt tại đây lúc nào và tại sao, họ (Zelensky và Musk) nói gì với nhau chỉ có “TRỜI” biết. Cũng xin nhắc quý vị rằng, mấy ngày hôm nay, dư luận truyền thông của Hoa Kỳ gọi Elon Musk là “Lã Bất Vi Của Thế Kỷ Thứ 21”. Nghề buôn vua bán chúa của Lã Bất Vi chúng ta chẳng ai xa lạ gì.

Trong bản kế hoạch năm điểm chiến thắng của Zelensky trước đây, trong đó có hai điểm được xem như trọng điểm của bản kế hoạch chiến thắng này. Thứ nhất là Ukraine sẽ thay Mỹ đóng quân ở Châu Âu trong tương lai. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Ukraina trị giá từ 5000 đến 6000 tỷ đô la sẽ hoàn toàn do Mỹ dẫn dắt, tuyệt đối không cho Trung cộng tham gia (được diễn đạt là “Ai cũng được trừ Trung cộng”).

Chúng ta hãy đặt chúng ta vào vị trí và tư thế của Zelensky để suy xét và phán đoán rằng “Yes” hay “No” khi mà có những điều kiện bất lợi khác đi kèm với hai trọng điểm vừa nêu trên. Chẳng hạn như giữ nguyên ranh giới hiện tại giữa đôi bên, có nghĩa là Ukraine sẽ bị mất đi vĩnh viễn bán đảo Crimea mà còn hoàn toàn vùng Donbass (khoảng chừng 2/5 lãnh thổ), không chừng cả miền đông sông Dnipro nữa là khác (khoảng chừng 4/5 lãnh thổ), nếu các thành phố Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Sammy rơi vào tay quân Nga trong vòng vài tháng tới! Khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn tại chỗ, thì vùng phi quân

sự dài khoảng 1,000km do Mỹ chịu trách nhiệm an ninh nó nằm ở đâu!? Chẳng ai biết... chỉ biết bình loạn!

Trong vòng 20 năm, Ukraine phải ở vị thế trung lập, không được gia nhập vào Nato. Nhưng với sự bảo đảm an ninh của Mỹ và với số tiền khổng lồ tái thiết hậu chiến, Zelensky khó có thể say “No” được.

Zelensky là người rất khôn khéo, ông hiểu rằng giữa các quốc gia và con người không có tình bạn, chỉ có lợi ích; lợi ích mới là cốt lõi, điều này có vẻ phù hợp với ông Trump. Kế hoạch năm điểm chiến thắng của ông Zelensky đã được truyền thông công bố, và ông rất bức mình về điều này, nhưng cũng vô ích, vì sớm muộn gì rồi cũng phải công khai hóa tất cả.

Nhưng vấn đề ở đây là liệu Nga (Putin) có đồng ý với kế hoạch của Mỹ hay không?

Ukraine phải trung lập và không được gia nhập Nato trong vòng 20 năm chưa đủ, chiếm gần 2/5 diện tích đất đai của Ukraine là chuyện nhỏ, tựa lưng vào Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa muốn chiếm luôn Âu Châu và qua khỏi BRICS sẽ gây ra những lũng đoạn và hỗn loạn thị trường kinh tế tiền tệ của cả thế giới, mới là chuyện lớn mà Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải đối phó.

Tin mới đây nhất, Ông già gân Bảy Đòn, tự dưng nổi hứng tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn của Mỹ viện trợ nã vào lãnh thổ Nga, Cụ Bảy lấy lý do là Nga đã tăng cường quân đội Bắc Triều Tiên, khiến cho cục diện chiến tranh leo thang lên mức độ rộng lớn hơn. Xạo tôi không biết Cụ Bảy vô tình hay cố ý đang chơi cái trò gì đây. Nga mang quân Bắc Triều Tiên vào chiến trường Ukraine và Biden cho phép Ukraine dùng ATACMS hoặc F16 xâm phạm lãnh thổ Nga, vậy ai là người châm ngòi cho chiến tranh leo thang và có nguy cơ lan rộng khắp cả Âu Châu, không chừng cả Á Châu và Trung Đông nữa, vì vai trò của Tàu cộng và Iran? Câu hỏi để dành cho quý vị suy ngẫm chơi.

Giả sử như Putin giả câm giả điếc động vài hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử qua một trong những quốc gia thành viên của Nato thì... quý vị hãy tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra. Đó là chưa kể đến những chuyện quậy phá của ba ông Tập Xì Dầu (Tàu), Ông nhóc tỳ Kim Ủn Ủn Bắc (Triều Tiên), và Ông Đạo Khờ Má Nị (Iran). Và giả sử như từ đây cho đến ngày 20/1/2025 có một biến cố trọng đại nào gây ảnh hưởng trầm trọng đến nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thì ai là người chịu trách nhiệm. Donald Trump hay Joe Biden? Trump và Biden đang đánh cờ trong thời gian chuyển giao quyền hành lại làm cho những tay “chạy cờ” bên ngoài lo sốt vó, có lẽ lo nhất là con gà trống Gaulois. Cái lắc léo của chính trị nó nằm ở những chỗ mà thiên hạ không ai nghĩ tới hay ngờ tới!

Chỉ còn vòn vẹn hai tháng nữa, Trump sẽ chính thức ngò vào ghế quyền lực nhất thế giới. Mục tiêu chính trị của Trump là kết thúc chiến tranh Nga–Ukraine, giải quyết ổn thỏa xung đột Trung Đông và quan trọng hơn hết là chia rẽ quan hệ Trung–Nga để liên

minh với các đồng minh chống lại Trung Quốc, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và cũng để ông Trump trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ.

Vấn Đề Trung cộng

Trong suốt bốn năm cầm quyền (2017–2020) của Donald Trump, sách lược đối với Bắc Kinh của Mỹ chỉ rất đơn giản là “Răn Đe” trên mặt quân sự quốc phòng, “khích tướng” mà không khiêu khích trên mặt tầng ngoại giao, song phẳng công bằng trong lãnh vực mua qua bán lại. Qua tới thời bốn năm của Joe Biden, sách lược này vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi, cũng vẫn với khái niệm chính là “chiếm thành mà không cần đánh”, công lương công tâm chứ không công thành. Như trong “Bình pháp Tôn Tử” có nói, không chiến mà khuất phục quân địch là cách hay nhất. Với chiến lược và trí tuệ ngoại giao của người Mỹ, chắc chắn sẽ không thể biến điều này thành một cuộc chiến đẫm máu dân lành hao tổn tài sản quốc gia một cách vô lý. Mỹ biết tổng Bắc Kinh đang đau đầu với vấn đề Đài Loan, giữ không được mà buông thì chẳng cam lòng. Vòng vây “dân chủ” của các nước Đông Nam Á với sự chống lưng của QUAD và AUKUS ngày càng siết chặt, cả thế giới ai cũng nhìn thấy. Thật sự Mỹ không muốn xuống tay, bởi nếu chiến tranh xảy ra, Bắc Kinh sẽ hoảng loạn và có thể hành động bừa bãi, gây nguy hiểm, gây tổn thất chẳng những cho cả hai bên mà còn lôi kéo nhiều quốc gia khác vào cuộc như Nhật–Hàn–Đài Loan, không chừng có cả Việt Nam nữa, điều này không tốt.

Trong thời gian qua, chúng ta thấy Trump đã bỏ nhiệm những “con điều hâu” như cố vấn an ninh quốc gia cực kỳ thân Đài Loan và chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mike Waltz, và ngoại trưởng Marco Rubio, cùng với giám đốc CIA thân Nga, bà Tulsi Gabbard. Trong thời gian tranh cử vài tháng trước, Trump đã từ tuyên bố “Đài Loan phải chi trả cho Hoa Kỳ chi phí bảo vệ cho Đài Loan”. Những người không am hiểu tình hình có thể nghĩ rằng ông Trump không tốt với Đài Loan, nhưng Đài Loan thì đã hiểu ý ngay lập tức và ngay lập tức đưa ra đề xuất mua sắm quân sự trị giá 4,800 tỷ Đài tệ, bao gồm nhiều loại vũ khí tiên tiến.

Đây là một màn kịch Đài Loan đang hợp tác với ông Trump, trước khi Trump chính thức ngồi trở lại Tòa Bạch Ốc, tức là tăng tốc việc mua bán quân sự với Đài Loan để gây sức ép tối đa lên Trung Quốc, xem họ có từ bỏ việc hỗ trợ Nga hay không. Nếu họ không từ bỏ, có thể Mỹ sẽ bán cả F–35 cho Đài Loan, và có thể Mỹ biến Đài Loan thành Do Thái thứ hai ở vùng Đông Á, nếu họ từ bỏ việc hỗ trợ Nga, thì vấn đề mua sắm quân sự của Đài Loan có thể thương lượng. Trong quá khứ, chú Ba luôn có những hành động “ma giáo” để mặc cả với đối tác thương mại, chẳng hạn như bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ hoặc buôn bán fentanyl vào Mỹ. Khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc thả các nhà hoạt động dân chủ hoặc ngừng buôn bán fentanyl, thì Mỹ phải đưa ra một số lợi ích để đổi lấy. Đây là một chiêu độc và bây giờ Mỹ nên có động thái, tạo ra một số sự kiện (cái bẫy sập) để buộc Trung cộng phải đưa ra lợi ích để đổi lấy sự đồng ý.

Xạo tôi nghĩ chắc chắn rằng Ông Trump đã, hay đang thảo luận với Tân Ngoại Trưởng Marco Rubio, Giám Đốc CIA John Ratcliff, và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz về kế hoạch các cuộc viếng thăm của hai nguyên thủ và các viên chức cao cấp giữa Washington và Taipei trong thời gian sớm nhất. Cũng chỉ nhằm mục đích “chọc tức” (khích tướng của Không Minh Gia Cát) cho đến khi nào Chu Công Cần tức hộc máu ngã xuống ngựa, hay cuồng động xuất quân mượn đường diệt quốc chiếm Kinh Châu... để chết yểu.

Liệu ông Trump có thể dùng thuế 60% để buộc Bắc Triều Tiên và Trung cộng ngừng hỗ trợ Nga không? Có thể và cũng không có thể. Bởi giải pháp này chỉ tạo khó khăn nhất thời, chứ chưa buộc đối phương (Đảng Cộng Sản Tàu) phải quỳ gối. Người dân Trung Quốc vẫn có thể sống dù khốn khó hơn, nhưng sự chịu đựng, kiên nhẫn, và bị tẩy não của người dân Trung Quốc là điều mà trên thế giới này, chưa có một dân tộc nào chịu đựng nổi. Trải qua hàng nghìn năm quân chủ, tiếp đến là Cộng sản (Mao Trạch Đông) cho đến bây giờ, dân tộc Trung Hoa không có một ngày nào hít thở không khí tự do dân chủ.

Đây là một thế cờ lớn đầy thách thức với Donald Trump và Tân Nội Các của Trump.

Dù rằng chúng ta không hoặc chưa biết chính xác trật tự mới sẽ như thế nào, nhưng chúng ta biết Trump sẽ đứng đầu trật tự đó. Từ lâu đã có nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Trump sẽ điều hành đất nước như thế nào khi tính khí của Trump khó đoán, phong cách thất thường, và tư duy thiếu mạch lạc của Trump. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã có nhiều dữ kiện chính xác hơn sau bốn năm theo dõi ông ở vị trí lãnh đạo, thêm bốn năm nữa để phân tích thời gian tại nhiệm của ông, và một năm chứng kiến chiến dịch tranh cử thứ ba của ông vào Nhà Trắng. Với các dữ liệu đó, có thể đưa ra một số dự đoán về những gì Trump sẽ cố gắng thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Điều chưa biết là phần còn lại của thế giới sẽ phản ứng như thế nào và kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Như đã nói nhiều lần: “Chính Sách Đổi – Nhân Sự Đổi”

Thật tình chúng ta không thể biết rõ chính sách của Mỹ thay đổi như thế nào, nhưng nhìn vào thành phần nhân sự chúng ta có thể phán đoán một phần nào sự thay đổi của chính sách.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất của Trump (2017–2020) nhân sự của Trump bao gồm nhiều phe phái khác biệt khuynh hướng lẫn nhau, trong đó có một số phe phái có ý tưởng cấp tiến về việc chuyển đổi nhà nước hành chính và chính sách đối ngoại của Mỹ, những phe khác có quan điểm truyền thống hơn, từ đó sinh ra sự kèn cựa kéo qua kéo lại đến việc thực thi bất thành một chính sách chung.

Tuy nhiên, lần này, các phe phái cực đoan (điều hâu) hơn sẽ chiếm ưu thế và họ sẽ tận dụng lợi thế của mình để làm tê liệt những tiếng nói ôn hòa (chủ bại) làm suy yếu hàng

ngũ các chuyên gia dân sự và quân sự mà họ cho là “nhà nước ngầm,” và có lẽ sẽ sử dụng đòn bẩy của chính phủ để truy đuổi những người phản đối và chỉ trích Trump.

Điểm nổi bật là nội các của TT đắc cử Trump toàn là những chính khách tương đối trẻ, trong tuổi 40 hay 50, với người già nhất là ông Homan (Sa Hoàng Biên Giới) 62 tuổi, tất cả đều cứng cựa. Cộng Hòa bảo thủ trung kiên (không tạp nham như nội các đầu tiên của Trump năm 2017) ngoại trừ ông Kennedy và bà Gabbard là những nhân vật DC bỏ đảng để ủng hộ Trump. Hiển nhiên, ông Trump đã học được quá nhiều bài học phản phúc quá đắt giá, lần này chọn phụ tá hữu hiệu hơn.

Bốn nhân vật then chốt nổi tiếng điều hâu “Chống Tàu cộng Tới Cùng”, nếu được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua sẽ làm cho Tập Cận Bình và Tử Cấm Thành đau đầu như óc Đó là:

1. Ngoại trưởng: TNS Marco Rubio của Florida. Từng là đối thủ ra tranh cử chống Trump năm 2016, nhưng lúc sau này đã ủng hộ Trump mạnh. Bố mẹ là dân Cuba tị nạn CS. Thống đốc CH Ron DeSantis sẽ bổ nhiệm người thay thế làm thượng nghị sĩ cho tới hết nhiệm kỳ của ông Rubio, cuối năm 2028.

2. Cố Vấn An Ninh Quốc Gia: dân biểu Mike Waltz. Ông Waltz là dân biểu Florida, cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt “Green Beret” của Mỹ, từng tham chiến tại Afghanistan.

3. Giám đốc CIA: ông John Ratcliffe. Ông Ratcliffe trước đây trong nhiệm kỳ đầu của ông TT Trump, đã là Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia.

4. Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia FBI: bà Tulsi Gabbard. Bà Gabbard là cựu dân biểu DC của Hawaii, đã bỏ đảng DC nhảy qua Cộng Hòa, bà cũng là cựu trung tá đã từng phục vụ tại chiến trường Iraq.

Đây là khối ngoại giao–an ninh quốc gia ít thân thiện với TC nhất trong lịch sử ngoại giao Mỹ.

Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, Mỹ dẫn đạo khối Tự Do đương đầu với khối Cộng sản suốt gần nửa thế kỷ. Đầu thập Niên 1970, Cựu Tổng thống Richard Nixon qua nền ngoại giao bóng bàn với Mao Trạch Đông, thế cờ thay đổi gần như 180 độ. Sách lược Bắc Chống Tào Tháo, Đông Hòa Tôn Quyền của Mỹ đã đưa đến sự sụp đổ đảng Cộng sản Liên Bang Xô Viết đầu thập niên 1990. Tương như vậy thế giới sẽ được yên bình, năm 2012 lại xuất hiện một Chu Du (Chu Công Cẩn) thế kỷ thứ 21 gây bao nhiêu xáo trộn trong mọi lãnh vực cho toàn thế giới. Điều đó khiến Mỹ phải thay đổi sách lược “Bắc Hòa Tào Tháo, Đông Chống Tôn Quyền”.

Điều khá rõ ngay từ bây giờ, là trong thế Tam Quốc tân thời, TT Trump sẽ nhân nhượng với Nga để đánh Tàu cộng, được coi như mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ cũng như cho thế giới. Hiên nhiên, TT Trump trong nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục sách lược cô lập chính trị và kinh doanh Tàu cộng. Như vậy, TT Trump sẽ móc nối lại những thương thuyết với Bắc Hàn, siết chặt quan hệ Mỹ với Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ, và các quốc gia vùng Biển Đông hơn.

Ngoài ra còn hai nhân vật quan trọng khác tưởng không nhắc tới là không được;

1. Bộ trưởng Quốc Phòng: ông Pete Hegseth. Ông Hegseth, tốt nghiệp 2 đại học lớn là Princeton và Harvard, cũng là sĩ quan Vệ Binh Quốc gia, đã từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan trong cấp bậc thiếu tá, được hai huy chương “bronze star” (quân nhân can đảm trên chiến trường), và là người đang tích cực hoạt động tranh đấu cho quyền lợi các cựu quân nhân. Ông nổi tiếng chống “thức tỉnh”, chống DEI trong quân đội. Có tin ông và Trump đang lên danh sách các tướng “thức tỉnh” sẽ bị giải nhiệm, có thể có tướng tổng tham mưu trưởng CQ Brown. Đây chính là sách lược “Làm Cho Quân Lực Mỹ Mạnh Lại”.

2. Cặp bài trùng Elon Musk và Vivek Ramaswamy. Trump dự tính thành lập một bộ mới có tên là “Bộ Đặc Trách Hữu Hiệu Chính Phủ” (Government Efficiency Department) dưới sự lãnh đạo của hai ông Musk và Vivek Ramaswamy. Hiện giờ thì Bộ này sẽ còn phải được quốc hội đồng ý thành lập và ấn định mục tiêu cũng như ngân sách. Trên căn bản, bộ mới sẽ cắt hàng loạt luật lệ, thủ tục hành chính, tinh giản hóa guồng máy chính quyền, sa thải công chức ngồi ngáp, tát cạn đầm lầy. Cả chục ngàn công chức đang chuẩn bị tìm job mới.

Có phải nhiệm kỳ hai của TT Trump sẽ là nhiệm kỳ thật sự Tát Cạn Đầm Lầy để rộng quyền hành xử với “Chính Lược Đường Dài” của Hoa Kỳ là “Tái Lập Và Củng Cố” Một “Trật Tự Mới Thế Giới”!!!??? Một thế giới mà Cự Lý Đông A, một nhà lập thuyết Nhân Chủ của Dân Tộc Việt Nam với ba tầng triết học Nhân Sinh Quan, Chính Trị Quan, Vũ Trụ Quan, trong đó Cự đề xướng thuyết “Vũ Trụ Hoà”.

Nói đi thì phải nói lại cho toại lòng nhau.

Hầu hết các chính trị gia kỳ cựu lão thành của khắp thế giới đều có cùng một quan điểm và nhận định chung như sau:

– Tất cả giới lãnh đạo trên thế giới đều từ hoài nghi đến hoang mang chính sách đối ngoại của Trump, người ta gọi là: “Chủ Nghĩa Giao Dịch Trần Trụi Của Donald Trump” trong nhiệm kỳ thứ nhất 2017–2020. Thế giới ngày nay là một thế giới hỗn loạn khắp mọi nơi, nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Luận điệu chính trong chiến dịch tranh cử của Trump đã mô tả thế giới theo kiểu tận thế, đồng thời gọi ông và đội ngũ của ông là những người theo chủ nghĩa hiện thực cứng rắn, những người hiểu rõ mối nguy

hiểm. Nhưng tiếc thay, những gì họ đề xuất lại là chủ nghĩa “khoe khoang như thùng rỗng kêu to”, một loạt những lời khoe khoang kỳ quặc và những phương thuốc dân gian hời hợt không phản ánh sự thấu hiểu thực sự về các mối đe dọa mà Mỹ phải đối mặt. Việc Trump có bảo vệ được lợi ích của nước Mỹ trong môi trường phức tạp này hay không phụ thuộc vào việc ông và đội ngũ của ông có nhanh chóng thực hiện được những gì mà họ đã “khoe khoang âm ỉ cho cả thế giới và quần chúng Hoa Kỳ biết đến...”

Đề Kết: Xin đưa lên quan điểm xạo của xạo tôi trước mua vui sau làm nghĩa;

Chỉ cần trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống Hoa Kỳ của Donald Trump, nếu Trump giải quyết được xung đột Nga–Ukraine, thành tích này có thể khiến vị trí lịch sử của ông trở nên hoàn hảo, ít ra có thể so sánh với Ronald Reagan. Điều này cũng có nghĩa rất quan trọng là sự quan hệ giữa Putin và Trump trong giai đoạn lịch sử này. Còn về việc làm thế nào để đối phó với chính quyền Trung Quốc sau đó, đó lại là một câu chuyện khác trong tương lai. Nếu Trump khắc phục được Nga, không chế được Tàu, thống nhất nhân loại thì Trump có thể so sánh với George Washington năm 1783.

Không biết bằng “Củ Cà Rốt” hay “Cây Gậy”!

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.

Trương Văn Út tức Út Bạch Lan

Khóa 22/TVBQGVN



Nguồn: Internet eMail by *mã ubl* chuyển

*Đăng ngày Chúa Nhật, November 24, 2024
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A–72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*